

ผู้จัดการศพหาได้ บอกรวมวังไม่เมื่อระปลงศพ
จึงได้บอกขอรับ พระราชทานเพลิง จึงได้ไป
สืบมาลงไว้ ให้ปรากฏต่อไป

หนึ่งข้าพเจ้าได้ ทราบจากออกข้าหลวง
เมือง นครหลวงพระบางว่า ขุนสุนทรสาทิศลักษณ์
ซึ่งไปราชการ เมืองนครหลวงพระบาง บ่วย
เป็นไข้จับแต่ควัน ๘ เดือน ๑๒ แรม ๓ ค่ำ
ปีชวศกฉิมศุทธิศก ๑๒๕๐ ได้รักษาพยาบาล
อาการหายคลายไม่ วัน ๖ เดือน ๑ ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เวลาบ่าย ๕ โมงเศษอาการทรุดหนักลง ประ
ทอบยาให้รับประทวนไม่ทุเลา เวลา ๒ ยามเศษ
ขุนสุนทรสาทิศลักษณ์ถึงแก่กรรม อายุได้ ๒๕ ปี
ได้จัดการฝังศพตามสมควร

แจ้งความมาแต่กรมพยาบาล

ด้วยได้รับคำแจ้งความของกรม
โรงพยาบาลส่งมายังผู้แต่งหนังสือฉบับนี้ ว่า
ด้วย การที่ได้รับสิ่งของในการปลงศพ หม่อม
ทรัพย์ เป็น หม่อม มารดา ของ หม่อมเจ้าพิศวง
ซึ่งมีการปลงศพที่วัดสระเกษ พระราชทานเพลิง
ในวันที่ ๘ เมษายน ๑๒๘๘ นั้น

หม่อมทรัพย์นี้ เมื่อก่อนก็ได้
ทราบว่า เวลาท่าน บ่วยหนักอยู่นั้น ท่าน
มีใจสัทธาแบ่งส่วน มรดกของท่านส่งไป ที่
กรมพยาบาล ๓ ซึ่งให้ใช้การรักษายาใช้เจ็บ
เพื่อน มนุษย์ ที่ยากไร้ครั้งหนึ่ง แล้ว

บัดนี้ กรมพยาบาลก็แจ้งความมาว่า
เมื่อเสร็จการปลงศพแล้ว ท่านผู้จัดการ

ศพ ได้ไปรื้อจับสิ่งของเครื่องใช้สอยต่าง ๆ
ที่ตั้งใจทำขึ้น แลหาเพิ่มเติมสำหรับให้เป็น
ประโยชน์แก่การ รักษาพยาบาลราษฎรที่ บ่วย
ไข้ อยู่ในโรงพยาบาลหลวง สิ่งของที่กรม
พยาบาลได้ รับ มาคือ เตียงไม้ เสา กลิ้งมีที่นอน
หมอนมุ้งอย่างที ๑๐ เตียง เก้าอี้นอน สำหรับ
หามคนไข้ ๕ ไอ้ เกล็ดใหญ่ ๒๐ ยี่ง สิ่งของ
อื่น ๆ เช่น ผ้าห่มนอน กระจาดภาชนะถ้วยชาม
อย่างทีกลางเลวต่าง ๆ น้ำคอกไม้เทศพิมพ์
เสน กล้วยสำรับ มีชวกสำหรับต้วย รวม
สิ่งของ ๒๘ อย่าง ๖๐๐ อันเศษ เป็น
ราคาเงิน ๑๒ ซึ่งเศษ กรมพยาบาลจึง
ขอแจ้งความให้ท่านทั้งหลายทราบ เพื่อจะได้
อนุโมทนา ยินดีในส่วนกุศลของท่าน ผู้จัดการ
ศพหม่อมทรัพย์ซึ่งเจือด้วยความเมตตากรุณา
แก่คนอนาถาทั้งปวงด้วย

สิ่งของที่ประณีตแลมีราคาแพงซึ่งท่าน
เจ้าของศพนี้ ได้ตั้งใจทำโดยประณีตแล
หาสิ่งของเพิ่มเติม แล้วน้อมไปในการกุศล
พยาบาลไข้เจ็บอันเป็น เวลาต้อง การความอก
หนุนี้ เป็นที่ยินดีของกรมพยาบาลมากที่สุด
เพราะ จะได้จัด ขยาย การ พยาบาลเพิ่ม
เติมต่อไป อีกประการหนึ่ง สิ่งของที่ทำใน
การปลงศพแล้วมอบมาเป็นทานอย่างนี้ ก็ไม่
ใคร่มีผู้ใดทำผู้ใดให้ เมื่อได้มีเป็นตัวอย่าง
อันดีดังนี้แล้ว คงเป็นศนทางของผู้ใหญ่
ที่เจือด้วยเมตตา กรุณา มาก ๆ จะได้ทำต่อไป